

SPOTLIGHT



ยกแรกในสภาเริ่มแล้ว

วันพฤหัสบดี ๒๕ มิถุนายน

หลังสิ้นสุดการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 22
เพียง 6 วัน การเมืองในสภาก็ได้ถูก
เปิดฉากความวุ่นวายขึ้น ซึ่งเป็นการ
ขัดแย้งทางการเมือง ระหว่าง 2 พรรค
ใหญ่ (ขอเป็นพิธี) คือ พรรคความหวัง
ใหม่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลกับพรรค
ประชาธิปัตย์ (ฝ่ายสงฆ์จะค้าน)
ด้วยการชิงชัยขึ้นสู่ตำแหน่ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ
เปิดสมัยประชุมสภานัดแรก

อ่านต่อหน้า

2

SPOTLIGHT

ในวันเสาร์ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อ **นายพิชัย รัตตกุล** แข่งกับนาย **วันมูหะมัดนอร์ มะทา** "สิงห์ใต้" จากพรรคความหวังใหม่

แต่ยกแรกนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้น เพราะการที่พรรคความหวังใหม่รวบรวมเสียงส.ส.ที่จะจัดรัฐบาลผสมได้มากถึง 221 เสียง จึงไม่มี "สิทธิ์" ลุ้น เพราะต่อให้รวมคะแนนทุกพรรคที่นอกเหนือจาก 6 พรรคร่วมรัฐบาลแล้ว คะแนนรวมฝ่ายหลังมีเพียง 172 เสียงเท่านั้น เป็นอันว่าคนที่พรรคความหวังใหม่ส่งเข้าประกวดจึงเข้าป้าย

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หนุ่มโสดรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ **ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาคนใหม่** ในอดีตเคยนั่งในตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นกิจการสภาย่อม **ทำได้ดีคล่องเคยมีอยู่แล้ว** แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไร ดูจากพอฟันจากฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้ว นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ไปนั่ง "เอ็ดเต" เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

ลึกๆ นั้นจะไม่นั่งก็ได้ เพราะตำแหน่งประธานรัฐสภา (ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาโดยปริยาย) **ถือเป็นเกียรติสูงสุดไม่แพ้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี** เพราะเป็น 1 ใน 3 ประมุขของโครงสร้างอำนาจอหิปปโคย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ นี่ถ้าเป็นนักกฎหมาย ต้องถือว่าเดินทาง **บรรลุถึงตำแหน่งสูงสุดตามสายที่ร่ำเรียนมาแล้ว**

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นส.ส.ไทยเชื้อสายมุสลิมจากจังหวัดยะลา ในอดีตเป็นนักเรียนผู้ฝึกฝนการเมือง เป็นนักกิจกรรมตัวยง จบการศึกษาอิสลามวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ก่อนเรียนครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานคณะครุศาสตร์ ซึ่งบ่งบอกถึงจิตใจรักการเสียดสละเป็นเลิศไม่แพ้นักการเมือง "น้ำดี" อื่นๆ ก่อนเรียนต่อปริญญาโทที่วิทยาลัยครูสงขลาเป็นเวลา 3 ปี จากนั้นเมื่อสำเร็จปริญญาโทได้กลับไปสอนหนังสืออีกครั้ง จนได้เป็นรองอธิการบดีวิทยาลัยครูสงขลา ก่อนจะลาออกจากราชการไปสมัครส.ส.ในคราวเลือกตั้งปี 2522

ลงสมัครผู้แทนครั้งแรกสังกัดพรรคกิจสังคม ลงครั้งแรกก็ได้เป็นส.ส.สมความตั้งใจ แต่สมัยเลือกตั้งค่อยๆ มาได้ "วางมือ" ชั่วคราวและกลับมาสมัครส.ส.ใหม่ในปี 2529 ในปี 2531 ซึ่งก็ไม่พลาดตำแหน่งด้วยประการทั้งปวง แต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2535 ได้เปลี่ยนสังกัดมาอยู่กับพรรคความหวังใหม่ จากการ "ต่อสาย" โดยนายวิระ มุสิกพงศ์ และอยู่กับพรรคนี้มาจนถึงปัจจุบัน

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมานี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็น 1 ใน 5 ของ "ดอกทานตะวัน" ที่ชูช่อสลอนท่ามกลางไฟพายุภัยแดนใต้ และต้องนับเป็น "หนึ่ง" ในจำนวนที่ "เขี่ย" พรรคประชาธิปัตย์ส่งจาก "โอกาส" ในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถกวาดที่นั่งจากภาคใต้ได้ทั้งหมดอย่างที่คาดหวังไว้